

THÔNG BÁO
kết luận của Hiệu trưởng
tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2020

Sáng ngày 04 tháng 5 năm 2020, tại phòng họp của nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2020. Tham dự cuộc họp có tập thể Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; trưởng, phó các phòng, khoa; trưởng các đoàn thể.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác chuyên môn

Phòng QLĐT và NCKH: chú ý việc xếp lịch học Phần I.1. *Những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin* của các lớp Trung cấp LLCT-HC vào các đợt học đầu tiên, vì đây là phần học có kiến thức nền tảng cho các phần học khác; nghiên cứu xây dựng lịch học của Lớp Trung cấp LLCT-HC, tập trung khóa 25 có thời gian nghỉ hợp lý để 03 đồng chí đảng viên của Trường (đang học lớp này) được tham gia các cuộc họp chi bộ thường kỳ; đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan để tổ chức thi tốt nghiệp cuối khóa và bế giảng Lớp Trung cấp LLCT-HC, không tập trung khóa 107 (mở tại Trại giam Thủ Đức) đúng kế hoạch.

Phòng TCHCTTTL: đảm bảo tốt cơ sở vật chất và hậu cần cho việc triển khai hoạt động giảng dạy trực tuyến của nhà trường.

Thực hiện đúng kế hoạch mở lớp tháng 5/2020, không giãn tiến độ, để đảm bảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 do Tỉnh uỷ giao.

Chương trình học và tài liệu các lớp BDKT QLNN chương trình chuyên viên và chuyên viên chính thực hiện như năm 2019, tài liệu vẫn phát cho học viên theo đúng quy định.

2. Công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động thao giảng

Phòng QLĐT và NCKH: chủ trì, phối hợp cùng Phòng TCHCTTTL làm việc cụ thể với Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham mưu kế hoạch thao giảng cấp trường, thời gian tổ chức nghiệm thu đề tài khoa

học Bộ câu hỏi trắc nghiệm của Khoa Nhà nước và Pháp luật phù hợp với kế hoạch hoạt động của nhà trường.

3. Công tác tổ chức, hành chính, công tác khác

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu: phối hợp cùng Phòng QLĐT và NCKH chuẩn bị kinh phí các lớp bồi dưỡng; đảm bảo hội trường để hoạt động giảng dạy được tổ chức theo đúng quy định về giãn cách của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2020 để các phòng, khoa biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu,
- Các phòng, khoa,
- Lưu VT, TCHCTTTL, Sơn.

**T/L HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCHCTTTL**

Nguyễn Khắc Nam Sơn